



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'ทปอ.' ให้สิทธิมหา'ลัยชี้ขาด น.ศ.แต่งข้าม เพศรับปริญญา

มติ ทปอ.ให้มหา'ลัยชี้ขาด น.ศ.ชาย-หญิงแต่งข้ามเพศรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ต้องผ่านการพิสูจน์-มีใบรับรองแพทย์ ชี้ 'มศว-มก.-ม.อุบลฯ-ม.บูรพา' ไฟเขียว น.ศ.แต่งข้ามเพศได้แล้ว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) จ.ชลบุรี นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีการอนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยของบัณฑิตหญิง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเรื่องนี้ พบว่าหลายแห่งอนุญาตให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถแต่งชุดครุยของบัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.บ.) มบ. เป็นต้น แต่มีเงื่อนไขคือต้องขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ทางการแพทย์ และต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายืนยัน ไม่ใช่เปิดกว้างทั้งหมด

นายสมคิดกล่าวต่อว่า สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก และมติ ทปอ.ไม่สามารถบังคับให้มหาวิทยาลัยทำตามได้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งอนุญาตให้นักศึกษาชายแต่งชุดครุยบัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง จึงยังไม่อนุญาต ดังนั้น ที่ประชุมจึงสรุปให้เรื่องนี้เป็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอย่างอิสระ เนื่องจากแต่ละสถาบันมี

ประวัติ จารีตประเพณี และความพร้อมที่แตกต่างกัน "บรรยากาศในการประชุม ทปอ.เรื่องนักศึกษาข้ามเพศ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเราอยากให้คนกลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมไทยที่เหมาะสม

ส่วนเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศนั้น มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดกว้างอยู่แล้ว และบางแห่ง เช่น มศว ถึงขนาดมีนิสิตชายที่แปลงเพศเป็นหญิง ขอพักในหอพักนิสิตหญิง ซึ่ง มศว พิจารณาแล้ว ได้อนุมัติตามคำขอ ขณะเดียวกันก็มีการร้องขอห้องน้ำสำหรับเพศที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น ดังนั้น การพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาข้ามเพศ จึงขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า ส่วนนิสิตนักศึกษาหญิงที่ใจเป็นชาย จะขออนุญาตแต่งชุดครุยของบัณฑิตชายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเช่นกัน

นายสมคิดกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ และเลื่อนปฏิทินแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามที่คณะทำงานแอดมิสชันส์فورรัมของ ทปอ.เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศสากล และประเทศอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.มีมติให้ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 24 แห่ง จะเลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยปฏิทินการแอดมิสชันส์ใหม่ ดังนี้ การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 25-26 มกราคม 2557 การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 สอบต้นเดือนมีนาคม ประกาศผลสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน รับสมัครการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เมษายน สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 10-13 พฤษภาคม ประกาศผลสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จะทำให้กระบวนการคัดเลือกในระบบแอดมิสชันส์ ซึ่งเดิมอยู่ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี เลื่อนออกไปเป็นเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจะให้มหาวิทยาลัยต่างๆ แจ้งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริงเฮาส์ ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิการรับตรงผ่านเคลียร์ริงเฮาส์ วันที่ 30 เมษายน นักเรียนยืนยันสิทธิ วันที่ 6-11 พฤษภาคม สอท.แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิไปยังมหาวิทยาลัย และประกาศรายชื่อเพื่อตัดสิทธิการสมัครแอดมิสชันส์กลาง วันที่ 19 พฤษภาคม จำหน่ายระเบียบการแอดมิสชันส์กลาง วันที่ 5-18 มิถุนายน รับสมัคร วันที่ 8-18 มิถุนายน ชำระค่าสมัคร วันที่ 8-20 มิถุนายน ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 28-30 มิถุนายน ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 4 กรกฎาคม สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 14-16 กรกฎาคม ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่สรุปว่าจะประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในวันใด แต่ได้

ขอให้ สอท.ไปพิจารณาว่าจะประกาศผลได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหรือไม่ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

"นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้หารือกับสภาวิชาชีพต่างๆ ส่วนใหญ่ยินดีที่จะปรับเวลาการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนวิชาชีพที่คิดว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างคือ กลุ่มแพทย์ โดย ทปอ.จะไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ช่วยขยับช่วงเวลาการฝึกงานในโรงพยาบาลต่างๆ ของนักศึกษาแพทย์ออกไป เพราะหากมหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน จะทำให้นักศึกษาแพทย์จบช้ากว่าเดิม 3 เดือน คือจากเดิมที่จบในเดือนเมษายน เป็นจบในเดือนกรกฎาคม ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแพทย์ เพราะไม่มีนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงาน" นายสมคิดกล่าว